



ดอนขงใหญ่

DonKhangYai News

Online

จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ฉบับออนไลน์
ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

DONKHANGYAI DONKHANGYAI DONKHANGYAI DONKHANGYAI DONKHANGYAI DONKHANGYAI DONKHANGYAI



๑๔ กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏ



มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

“คนราชภัฏ คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”





พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2563



ปรัชญา

คุณธรรมนำความรู้ คำบูชาสังคม

วิสัยทัศน์

“ภายในปี 2564 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านอาหาร การท่องเที่ยว และสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วย ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”

พันธกิจ

1. พลิตบัณฑิต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ เป็นพลเมืองดีในสังคม มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยคำนึงถึงหลักการกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู พลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
3. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม มุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศอย่างแท้จริงเป็นรูปธรรม แก้ปัญหาเชิงพื้นที่
4. น้อมนำแนวพระราชดำริเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและให้บริการวิชาการ โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และเผยแพร่สู่สากล
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการร่วมสมัยตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สารบัญ

CONTENT

01

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การสร้างขีดความสามารถด้านอาหารและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การยกระดับคุณภาพบัณฑิต

03

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การยกระดับการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

06

ยุทธศาสตร์ที่ 6

การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการสู่องค์กรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การสร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว

“ นักศึกษาเชฟ ” คว้ารางวัล การประกวดอาหารระดับชาติและนานาชาติ

อาจารย์ณปภา หอมหวล ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร และ อาจารย์ศจีมาศ นิตสุคนธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร นำนักศึกษาเข้าร่วมประกวดอาหารระดับชาติและนานาชาติ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัณดี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดจำนวน 3 รายการ 4 ทีม ประกอบด้วย

1. รายการ East Meets West
ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
 - 1.1 นายเฉลิมพล อยู่รัมย์
 - 1.2 นายณัฐวุฒิ อุดมศิลป์
 - 1.3 นายปรัชญา หวังสวัสดิ์
2. รายการ Asian Modern Cuisine



- 2.1 นายโรจนศักดิ์ ชันศรีวัณน พลาการฯแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
3. รายการ World Street Food And Packaging
ส่งทั้งหมด 2 ทีม ประกอบด้วย
 - 3.1 นางสาวกิตติยา เพชรหนู พลาการฯแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
 - 3.2 นางสาวธนกรณ โสกา พลาการฯแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การยกระดับคุณภาพบัณฑิต

นักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านสิ่งแวดล้อม หลัง มรณ.เพชรบุรีได้รับการจัดอันดับที่ 1 ในการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณิ คอนจจอ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Novel Food Service for Sustainable Future” ที่สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียนร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดขึ้น ช่วงบ่ายวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม เอกศักดิ์บุตรสับ อาคารสุเมรตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งในโอกาสนี้ Prof.Dr.Akihiro Iijima Faculty of Regional Policy ,Takasaki University of Economics, Japan ได้นำคณะวิทยาการและนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ด้วย



สืบเนื่องจากการศึกษาในยุคปัจจุบันต้องก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะด้านการศึกษา นอกจากการเรียนรู้อาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจำชาติแล้ว ภาษาอังกฤษก็มีความสำคัญเพราะเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารทั่วโลก เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ก็ล้วนแต่มีภาษาอังกฤษเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้น



ดังนั้น เยาวชนรุ่นใหม่ต้องเข้าใจกระบวนการทางการสื่อสารด้วยภาษา ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยเฉพาะทางด้านภาษาต่างประเทศเป็นอย่างยิ่ง ประกอบกับผลการจัดอันดับของ UI Green Metric World University Ranking 2019 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับการจัดอันดับที่ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2019

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Novel Food Service for Sustainable Future” เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษา และเป็นการ Workshop ทางด้านสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกระบวนการฝึกประสบการณ์ตรง โดยจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนภาษากับนักศึกษาต่างชาตินอกห้องเรียน เพิ่มทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการสร้างอัตลักษณ์ดำเนินการตามภารกิจซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ โดยมุ่งเน้นสร้างเอกลักษณ์ด้านอาหารและการท่องเที่ยว เพื่อให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติ

การแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 42 “ราชพฤกษ์เกมส์”



ในปี 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งที่ 42 โดยใช้ชื่อในการแข่งขันว่า “ราชพฤกษ์เกมส์” จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2563 มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 16 ทักษะ 46 กิจกรรม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันครบทุกทักษะ ซึ่งผลการแข่งขันมีดังนี้

สรุปผลเหรียญทักษะทางวิชาการ	🏆	🥈	🥉	🏅
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	23	30	12	65
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	21	30	16	67
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	18	30	15	63
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏจลนบุรี	11	30	12	53
	73	90	55	218

ขณะที่การแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีก็ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทุกประเภทกีฬา ซึ่งมีทั้งหมด 16 ประเภท อาทิ ฟุตบอลบาสเกตบอล ตะกร้อ

เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏในภูมิภาคตะวันตก 4 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จึงได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน

หมากฮอส มวยสากลสมัครเล่น ROV ก็มาร่วม เป็นต้น โดยผลการแข่งขันมีดังนี้

สรุปผลเหรียญการแข่งขันกีฬา	🏆	🥈	🥉	📊
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	35	29	20	84
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	29	24	25	78
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	8	7	28	43
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	4	10	33	50
	76	70	106	252

จากผลการแข่งขันจะเห็นได้ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอยู่ในลำดับที่ 1 ของตาราง ทั้งในส่วนของ

การแข่งขันทักษะวิชาการและการแข่งขันกีฬาพ.จ.บ.ก. สัมพันธ์ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นแล้วว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ภายใต้การดูแลของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์และบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และยังคงมุ่งมั่น กุ่มเทในการส่งเสริมและผลักดันให้นักศึกษาทั่วสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อ

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การเร่งรัดและยกระดับการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น



กลุ่มงานสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง เสริมสร้างนักประชาสัมพันธ์รุ่นใหม่

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องกลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์ ดร.เมธาวิณ สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มงานสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์) อำเภอกำแพง จังหวัดเพชรบุรี นำโดยอาจารย์เอกสิทธิ์ คล้ายจันทร์ อาจารย์ผู้ดูแลงานประชาสัมพันธ์ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์

การศึกษาดูงานในครั้งนี้ อาจารย์ ดร.เมธาวิณ สาระยาน ได้บรรยายให้ความรู้ในเรื่องของกระบวนการและขั้นตอนการผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สื่อออนไลน์และวิทยุกระจายเสียง กระบวนการในการทำข่าวประชาสัมพันธ์ให้ตรงตามความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงช่องทางการสื่อสารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ อาทิ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ เพจมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พจนานุกรมสื่อสารองค์กร การจัดรายการเสียงตามสาย วารสารดอนขิงใหญ่ออนไลน์ เป็นต้น ตลอดจน



การนำข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยฯ ไปเผยแพร่สู่
ประชาชนภายนอกให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นด้วยการเผยแพร่ทาง
หนังสือพิมพ์

เด็กหญิงโสภิตา วงศ์ภักดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
กล่าวว่า การมาศึกษาดูงานในวันนี้ตนเองรู้สึกดีใจมากที่อาจารย์ได้
พาตนเองและเพื่อนๆ มาเรียนรู้นอกห้องเรียน ทำให้ได้พบเห็นสิ่ง
ใหม่ๆ ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ต่างจากที่โรงเรียน มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย
ให้ได้เรียนรู้ ซึ่งความรู้ที่ได้รับทั้งในเรื่องของการจัดรายการวิทยุ
กระจายเสียง การเตรียมเนื้อหาที่น่าสนใจก่อนนำเสนอที่ต้องตรงตามความ
สนใจของเพื่อนๆ ในโรงเรียน ตนเองจะนำไปปรับใช้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์กับเพื่อนๆ มากที่สุด

โอกาสนี้คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนวัดพระพุทธบาท
เขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุกเคราะห์) ได้เข้าชมห้องสตูดิโอ ห้องปฏิบัติ
การที่ใช้ในการผลิตชิ้นงานการประชาสัมพันธ์ของนักศึกษาสาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ และยังได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทดลองจัดรายการ
วิทยุกระจายเสียง ซึ่งได้รับความสนใจและสร้างความตื่นตาตื่นใจเป็น
อย่างมาก ทั้งนี้ หากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานใดสนใจเข้า
ศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สามารถติดต่อสอบถาม
ได้ที่กลุ่มงานสื่อสารองค์กร 032-708612 ในวัน - เวลาราชการ



มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

จัดโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องเอกภพดีบุตรสลิบ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี สำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนากองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์
พจนารถ นิวะชีโว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจ
ในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จังหวัดเพชรบุรี



โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวให้การต้อนรับ ผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายคอนชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีการดำเนินการกิจกรรมที่สำคัญตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เป็นหลักในการพัฒนา ส่งผลให้ชุมชนมีคุณภาพ ชีวิตที่ดี มีความสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาชุมชน โดยร่วมกับประชาชนในพื้นที่เป็นกระบวนการรวมกลุ่ม และพัฒนาผู้นำชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ทำกิจกรรมพัฒนาชุมชนทำให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน

สำหรับโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จังหวัดเพชรบุรี มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนต้นแบบ บูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยเป็นการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเอง และนำแนวทางการพัฒนาชุมชนต้นแบบดังกล่าวไปเผยแพร่ในชุมชนอื่นต่อไป

โดยในปีงบประมาณ 2563 มีตำบลที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 10 ตำบล ครอบคลุมพื้นที่ 8 อำเภอของจังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมืองเพชรบุรี ตำบลหนองกะมู อำเภอบ้านลาด ตำบลไร่สะกอน อำเภอบ้านลาด ตำบลบ้านในดง อำเภอกำแพง ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม ตำบลมายาง อำเภอชะอำ ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง ตำบลห้วยท่าช้าง อำเภอเขาย้อย และตำบลวังจันทร์ อำเภอกำแพงกระเจาน ซึ่งในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก มีประชาชนจากตำบลต้นมะม่วงและตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมืองเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการกว่า 500 คน

กิจกรรมภายในงาน มีการบรรยายเรื่องหลักการบริหารชุมชนสู่ความรัก ความสามัคคีโดยใช้แนวคิดสามัคคีธรรม ประเทศไทยกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกระบวนการพัฒนากิจกรรมอยู่ร่วมกัน ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์กับการสร้างชาติ การปลูกจิตสำนึกเกิดภูมิลำเนา โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบุรี และทีมงานธรรมสังฆจรของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 6

การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการสู่องค์กรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง



มรท.เพชรบุรี รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดกิจกรรม “ราชภัฏสุดดี 14 กุมภาพันธ์”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เป็นสถาบันการศึกษาเก่าแก่ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยก่อตั้งครั้งแรกที่ตำบลคูเรือ จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2468 ณ พื้นที่วัดท่าโคก(ร้าง) ริมฝั่งน้ำแม่กลอง จากนั้นจึงมีวิวัฒนาการตามลำดับ กระทั่งในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทนชื่อวิทยาลัยครู และได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ฉันทิเชษฐาพระราชสลิขจกรส่วนพระองค์เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ เป็นสิ่งที่นำความภาคภูมิใจสูงสุดมาสู่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ด้วยเหตุนี้ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี” จึงได้จัดพิธีเนื่องในวันราชภัฏ “ราชภัฏสุดดี 14 กุมภาพันธ์” เพื่อสำนึกใน

พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยในช่วงเช้าคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จากนั้นเป็นพิธีถวายราชสดุดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โดยเฉพาะในด้านการศึกษาที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อก่อตั้งกองทุนการศึกษา เช่น กุณาการศึกษา สงเคราะห์ในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เป็นต้น

ขณะที่กิจกรรมภายในงาน กองพัฒนานักศึกษาได้จัดการประกวดเรียงความในหัวข้อ “คนของพระราชาสั่งจิตอาสาเพื่อสังคม” โดยผลการประกวดมีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ นายเสฏฐวุฒิ พลวิชัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



รองชนะเลิศอันดับ 1 น.ส.ศศิธร ตรีพิมล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองชนะเลิศอันดับ 2 น.ส.พรวิไล ห่มนวล
คณะพยาบาลศาสตร์

การประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “มหาวิทยาลัย
ของเรา” ประเภทชมเชย ประกอบด้วย

1. น.ส.รัตนกรณ จุลพันธ์ สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
2. น.ส.จริยา พันธุ์บัว สาขาวิชาการบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
3. นายภัทร ศรณรินทร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ

การประกวดวงดนตรีต้านภัยยาเสพติด PBRU
contest 2020 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับ
อุดมศึกษา โดยมีนักเรียน นักศึกษาให้ความสนใจสมัครเข้า
ร่วมการประกวดทั้งสิ้น 19 ทีม แบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 16 ทีม และระดับอุดมศึกษา 3 ทีม
ผลการแข่งขัน มีดังนี้

ระดับมัธยมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ วงหลานย่าเขิน โรงเรียนศรีวิทยา
จังหวัดชุมพร

รองชนะเลิศอันดับ 1 วง Crescendo ft Jimmy
รองชนะเลิศอันดับ 2 วง BigHead Twin
โรงเรียนอรุณประดิษฐ์ จังหวัดเพชรบุรี

รางวัลชมเชย วงดอกจอก โรงเรียนหนองจอก
วิทยา จังหวัดเพชรบุรี

ระดับอุดมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ อังเปาและพองเพื่อน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รองชนะเลิศอันดับ 1 Autismedy Group
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รองชนะเลิศอันดับ 2 CNB Band
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ
ผู้นำองค์กรกิจกรรมดีเด่น ประเภทยอดเยี่ยม
จำนวน 10 คน และรางวัลเชิดชูเกียรติผู้นำองค์กร
กิจกรรมดีเด่น ประเภทดีเด่น จำนวน 18 คน
เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรตินักศึกษาที่ทำประโยชน์และสร้าง
ชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเปิดทำการ
เรียนการสอนทั้งหมด 8 คณะ มีนักศึกษา 8,675 คน
ตลอด 95 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ยังคงมุ่งมั่นและทุ่มเทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนพัฒนาและยก
ระดับคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาให้สามารถจบ
ออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีงานทำและรับใช้สังคม
ได้อย่างภาคภูมิใจ ให้สมกับคำว่า “ราชภัฏ” ที่หมายความ
ถึง “คนของพระราชินี ข้าของแผ่นดิน”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรี

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

www.pbru.ac.th

ติดต่อสอบถาม 032-708607

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

(ปริญญาโท)

ติดต่อสอบถาม

032-708629, 089-1102392, 081-7735018

งานสื่อสารองค์กร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

โทรศัพท์ 032-708612

www.pbru.ac.th

Facebook : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Instagram, Twitter : Student_of_pbru